

## **THÔNG BÁO CHO NGƯỜI CÓ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CỦA:**

**Texas Select Lloyds Insurance Company**

**Vesta Fire Insurance Corporation**

**Vesta Insurance Corporation**

**Shelby Casualty Insurance Company**

**The Shelby Insurance Company**

Tòa án địa phương của quận Travis đã đặc các hãng bảo hiểm trên dưới quyền kiểm soát. Người đại biểu đặc biệt (Special Deputy Receiver (“SDR”)) đã được giao quyền phụ trách việc kiểm soát. Theo lệnh của tòa và luật bảo hiểm của Texas, phần 21A.102(b), tất cả bảo hiểm phát hành từ các hãng bảo hiểm nói trên sẽ bị bãi bỏ và không gia hạn thêm, kể từ 12:01 sáng, ngày 24 tháng tám, năm 2006. Quý vị nhận được giấy thông cáo này vì hồ sơ của hãng bảo hiểm báo cáo là quý vị có thể là người có hợp đồng bảo hiểm với một trong hãng bảo hiểm nói trên. Quý vị hãy xem xét lại hợp đồng bảo hiểm để coi có phải là hợp đồng bảo hiểm từ các hãng bảo hiểm nói trên. Nếu như quý vị có hợp đồng bảo hiểm từ các hãng bảo hiểm nói trên, điều quan trọng là phải đi tìm kiếm hãng bảo hiểm khác trước khi hợp đồng bảo hiểm của quý vị bị bãi bỏ. Người đại diện bảo hiểm của quý vị cũng đã nhận được thông báo về hợp đồng bảo hiểm của quý vị bị bãi bỏ. Hãy nhanh chóng liên lạc với người đại diện bảo hiểm của quý vị để bắt đầu tìm kiếm hãng bảo hiểm khác. Với quyền lợi của người khách hàng, quý vị có quyền tự chọn lựa hãng bảo hiểm mới. Quý vị có thể coi các thông tin về tìm kiếm hãng bảo hiểm cho công dân của Texas tại [www.tdi.state.tx.us/consumer/Vesta.html](http://www.tdi.state.tx.us/consumer/Vesta.html).

Nếu như quý vị đã trả tiền bảo hiểm trước, quý vị có thể khiếu nại lấy về tiền bảo hiểm cho những ngày còn lại (từ ngày bãi bỏ hợp đồng cho tới ngày hết hạn kỳ của hợp đồng). Nếu như chương trình bảo lãnh ngân quỹ của tiểu bang không có tự động trả tiền thì SDR sẽ chỉ dẫn cho quý vị trong tương lai làm sao để khiếu nại. Quý vị nên biết là không thể nào trả tiền bảo hiểm còn lại cho quý vị trước khi hợp đồng bảo hiểm của quý vị bị bãi bỏ.

Nếu muốn biết thêm chi tiết về thông tin này xin hãy lên mạng lưới

[www.sdrtx.com](http://www.sdrtx.com)